

## Herbalife tiếp tục đồng hành cùng “sinh viên thể hệ mới 2024”

14:11 29/08/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Tiếp nối thành công của “sinh viên thể hệ mới 2023”, Đài truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam và Herbalife tổ chức mùa thứ hai chương trình truyền hình thực tế “sinh viên thể hệ mới 2024”. Chương trình sẽ mang đến những câu chuyện đầy thú vị, mới mẻ về những người trẻ dám thể hiện, dám dẫn thân, dám bút phá, sẵn sàng theo đuổi đam mê và lan tỏa những điều tốt đẹp cho cộng đồng, cho đất nước.**

“sinh viên thể hệ mới 2024” được thực hiện với mục tiêu giúp sinh viên Việt Nam xây dựng tinh thần dám nghĩ dám làm và rèn luyện các kỹ năng quan trọng để phát triển và thành công.



Chương trình gồm 5 vòng thi: Tuyển chọn- lễ ra mắt đội tuyển (2 tập), sân khấu- trình bày dự án (4 tập), thực tế - hiện thực hóa dự án (2 tập), ngược dòng - tấm vé vàng (1 tập) và vòng chung kết (1 tập).

Đại diện ê-kíp chương trình cho biết: "Tinh thần dám ước mơ, dám hiện thực hoá những điều mình mong muốn luôn có sẵn trong các bạn sinh viên. Do đó, chương trình đã mở cánh cửa để các bạn trẻ bung toả khả năng và khát vọng của mình thông qua chuỗi thử thách của 5 vòng thi".



Đến với chương trình, sinh viên trên cả nước sẽ có cơ hội tham gia chuỗi workshop và các thử thách liên quan đến công việc thực tế. Kinh nghiệm thu được từ hoạt động này sẽ giúp các bạn phát triển các kỹ năng cần thiết cho công việc tương lai như: tính sáng tạo, khả năng lãnh đạo, thuyết trình và làm việc nhóm.

Trong suốt hành trình, các bạn sinh viên Gen Z sẽ được hướng dẫn và hỗ trợ bởi các cố vấn là những chuyên gia từ nhiều ngành nghề và lĩnh vực xã hội khác nhau cùng bạn đồng hành là những người trẻ thành đạt và có tầm ảnh hưởng như: MC Khánh Vy, Helly Tống, Rapper Double 2T, và Tiktoker Thầy Bell U40.

Theo Ban tổ chức, sau vòng sơ loại, chương trình "Sinh viên thế hệ mới 2024" đã thu về hơn 200

hồ sơ dự án từ các bạn sinh viên đến từ các trường đại học trên cả nước. Qua quá trình đánh giá và tuyển chọn kỹ lưỡng của ban giám khảo, 8 đội xuất sắc nhất đã được lựa chọn vào vòng ghi hình trực tiếp. 8 đội thi sẽ được chia thành 4 bảng, thi đấu đối kháng để chọn ra 4 đội đi tiếp với các phần thi: Sân khấu hóa trình bày dự án, thuyết trình dự án, tranh biện đối kháng, thuyết phục bạn đồng hành.



“Sinh viên thế hệ mới 2024” sẽ chính thức ra mắt khán giả trên kênh VTV3 vào 20 giờ ngày 1/9. Chương trình truyền hình thực tế sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh VTV3 vào lúc 14 giờ ngày 3/11/2024.

Chương trình hứa hẹn mang đến một nền tảng có quy mô lớn hơn và tính tương tác cao hơn giúp người tham gia được học hỏi và ứng dụng kiến thức cũng như kỹ năng của mình một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn.



Là đơn vị đồng hành cùng VTV3 thực hiện chương trình này, ông Vũ Văn Thắng, Tổng Giám đốc Herbalife Việt Nam và Campuchia cho biết: Chương trình truyền hình thực tế “sinh viên thế hệ mới 2024” nhằm nuôi dưỡng hoài bão của những sinh viên xuất sắc và truyền cảm hứng cho các em đạt được các mục tiêu trong cuộc sống.

“Chúng tôi rất hào hứng với hình thức và nội dung mới của chương trình năm nay, và hy vọng rằng chương trình sẽ tiếp tục nhận được sự đón nhận mạnh mẽ của khán thính giả từ mọi miền đất nước. Việc tiếp tục tài trợ chương trình truyền hình thực tế này thể hiện cam kết lâu dài của Herbalife trong việc mang đến một nền tảng bền vững và một cộng đồng hỗ trợ giúp nhiều người phát huy tiềm năng, nâng cao sức khỏe và thể chất”, đại diện”, ông Vũ Văn Thắng chia sẻ.



Chính thức được khởi xướng vào năm 2023, mùa giải đầu tiên của “sinh viên thể hệ mới” đã thu hút hơn 200.000 sinh viên thuộc 40 trường đại học trên toàn quốc. Chương trình còn nhận được sự đón nhận tích cực từ cộng đồng với hơn 12,2 triệu lượt xem và 9 triệu lượt tương tác trên các nền tảng khác nhau.

*Thông tin về sản phẩm của Herbalife*

*Sản phẩm của Herbalife chỉ được phân độc quyền thông qua những Thành viên Độc lập của công ty. Để tìm hiểu thêm về các sản phẩm của Herbalife, xin vui lòng liên hệ:*

- *Hotline: +84-28-38279191*
- *Email: [dichvuthanhvien@herbalife.com](mailto:dichvuthanhvien@herbalife.com)*
- *Website: <https://www.herbalife.com/vi-vn/footer/contact-us>*

**PV**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/%E2%80%9Csinh-vien-the-he-moi-2024%E2%80%9D-thu-hut-nhieu-sinh-vien-tu-cac-truong-dai-hoc-tren-ca-nuoc>